



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 10 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. TVOตลาดตปท.ฟื้นตัวมองรายได้ปีนี้โตใกล้5%	ทันหุ้น
2. ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง3เดือน สำนักงานฯไปย้ใช้เงินกยท.จ่ายชดเชย3,200ล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
3. ส้มไทยที่ดจับพื้นที่ปลูกทั้งปท.ลดฮวบ สุขโขทัยใจสู้ต้นแปลงใหญ่'ส้มสีทอง'	ประชาชาติธุรกิจ
4. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ยาง	สยามรัฐ
5. ลุ้นเกษตรกรบุกธุรกิจ"แฟรนไชส์" "สมคิด"เทหมดหน้าตักกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ ชะแว๊ป	ไทยรัฐ
7. เอกชนขานรับยุทธศาสตร์ 'ปศุสัตว์อินทรีย์'	กรุงเทพธุรกิจ
8. ทุ่ม7พันล.ต่อยอดโครงการ9101	กรุงเทพธุรกิจ
9. เทือก3.5หมื่นล.เซ็นประชารัฐอุ้มคนจน	ไทยโพสต์
10. พต. ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ..	มติชน
11. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายฯ	มติชน
12. 'ออร์แกนิก'พัฒนาการเกษตร	โลกวันนี้

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ทันหุ้น

หัวข้อ : TVO ตลาดตปท.ฟื้นตัวมองรายได้ปีนี้โตใกล้5%

วันที่ : อังคาร 9 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 3416 หน้า : 1(ล่างขวา), 8

## TVOตลาดตปท.ฟื้นตัว มองรายได้ปีนี้โตใกล้5%

**ทันหุ้น** - TVO มองภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2561 พันจุดต่ำสุด โดรับอานิสงส์การบริโภคต่างชาติฟื้นตัว ออเดอรนำเข้าเนื้อไก่ไทยทะลัก หมุนผู้ประกอบการขยายเลี้ยงสัตว์เพิ่ม มั่นใจรายได้ปี 2561 เติบโต → → → **อ่านหน้า 8**

### ➔ TVO (ต่อจากหน้า 1)

สอดคล้องอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 3-5% แยมอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนขยายไลน์ธุรกิจต่อยอด

นายวิฑูรย์ ชิวพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท นำนันพิชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2561 เชื่อว่าจะมีการขยายตัวที่ดีกว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาก เนื่องจากแนวโน้มสินค้า

ประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์จะมีปริมาณการขยายที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภทเนื้อไก่ที่เพิ่มสูง

ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงเลี้ยงสัตว์เพิ่มจำนวนการเลี้ยงทั้งไก่และสุกรมากขึ้น ทั้งนี้มองว่าการเติบโตของธุรกิจจะสอดคล้องไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินปริมาณความต้องการ

บริโภคสินค้าเนื้อไก่ตลาดโลกในปี 2561 จะอยู่ที่กว่า 91.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.22% จาก 90.18 ล้านตัน ในปี 2560 เป็นการส่งออกเนื้อไก่ไปต่างประเทศในปี 2561 มีปริมาณที่ 11.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.29% จาก 11.08 ล้านตันในปี 2560

#### ● ออเดอรจ่อคิวล้น

เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากเรื่องมาตรฐานส่งออกจากความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทำให้หลาย



ประเทศต้องการนำเข้าสินค้าเนื้อไก่จากบราซิลและจีนลง โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่นำเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สินค้าประเภทน้ำมันถั่วเหลืองบริษัท ออเดอรนำเข้าเนื้อไก่ไทยทะลัก จากที่มีการปรับกลยุทธ์การขายทั้งในประเทศและการส่งออกต่างประเทศในเชิงรุกใหม่ทำให้สินค้าติดตลาดมากขึ้น

ประกอบกับการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการเก็บวัตถุดิบคงคลัง (Stock) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มองภาพรวมธุรกิจในปี 2561 จะมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-5% จากความต้องการของอุตสาหกรรมที่ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีความสนใจที่จะศึกษาการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นๆ ที่ยังมีความสอดคล้องกับธุรกิจเดิม เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาทำให้อยู่ไม่สามารถระบุงบลงทุนหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ในขณะนี้ แต่หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะออกมาให้ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

#### ● ปีทองส่งออกไก่

นางสาวนารี อภิเสวตกานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองเชิงบวกว่าแนวโน้มไตรมาส 4/2560 การดำเนินงานของ TVO จะฟื้นตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน จากปริมาณขายเพิ่มราว 5% ขณะที่ต้นทุนลดลงแต่ราคาขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้การดำเนินงานดีขึ้น

นอกจากนี้ แนวโน้มผลผลิตตลาดโลกอาจต่ำกว่าที่คาด โดยเฉพาะอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย 1. อากาศแล้งส่งผลให้ Yield ลดลง 2. การลดพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองและปลูกข้าวโพดแทน และ 3. คาดค่าเงินไม่อ่อนค่าลงจากปัจจุบัน ทั้งนี้อุปสงค์จากผู้บริโภค 1/3 ของการผลิตอย่างจีนยังมีการเติบโตของการใช้ราว 10% ต่อปี ทำให้คาดว่าแนวโน้มราคาจะปรับขึ้นได้ในอนาคต

ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศคาดว่าจะได้ปัจจัยหนุนจากการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการปี 2561 ขึ้น โดยคาดยอดขายจะเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน ที่ 25,972 ล้านบาท แต่คาดว่าจะเห็น Margin ดีขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำให้ทางฝ่ายประมาณการกำไรสุทธิ 1,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยคาดการณ์ดำเนินงานได้ผ่านช่วงต่ำสุดไปแล้ว และจะเห็นการฟื้นตัวอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 6% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ประเมินแนวโน้มราคาหุ้น TVO ทางเทคนิคว่า หากราคาผ่านยืน 31.50 มีโอกาสเป็นขาขึ้น ส่วนแนวรับอยู่ที่ 30.50 บาท และ 29.50 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.50 บาท และ 34.00 ตัดขาดทุนเมื่อราคาค่าต่ำกว่า 29.25 📉



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง 3 เดือน สำนักงานฯ โบนัสใช้เงิน กยท.จ่ายชดเชย 3,200 ล้าน

วันที่ : พุธ 10 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 3330 หน้า : 8(บน)

# ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง 3 เดือน

## • สำนักงานฯ โบนัสใช้เงิน กยท.จ่ายชดเชย 3,200 ล้าน

หยุดกรีดยาง 3 หน่วยงาณรัฐกว่า 1.2 แสนไร่ ส่อเควัง สำนักงานฯ โบนัส กยท.ให้ใช้งบกองทุนพัฒนา ยางพารา เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1.6 หมื่นราย ประเมินเบื้องต้นกว่า 3,200 ล้าน ลุ้น 17 ม.ค.บอร์ด กยท. เคะเห็นชอบหรือไม่

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ธันวาคม 2560 หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาราคา ยางพารา เป็น 1 ใน 4 มาตรการ ได้แก่ การลดปริมาณผลผลิต ของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง (ยกเว้นพื้นที่สวนยางที่ใช้ในการ วิจัย) ของ 3 หน่วยงาณเป้าหมาย ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีเนื้อที่สวนยาง 8.9 หมื่นไร่ กรมวิชาการเกษตร 2,000 ไร่ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีเนื้อที่เปิดกรีด จำนวน 3.01 หมื่นไร่ รวมเนื้อที่ 1.21 แสน ไร่ จะหยุดกรีด 3 เดือน ระยะ เวลาตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 นั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว ทาง กยท.ได้เรียกประชุมหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายสัปดาห์ ก่อน ร่วมกับสำนักงานประมาณ เพื่อหาหรือถึงงบประมาณที่จะ ใช้ชดเชยเยียวยาพนักงานที่รับ จ้างกรีดยาง (พนักงานเหล่านี้มี สวัสดิการ มีประกันสังคม และ มีรายได้จากส่วนแบ่งในการกรีด

ยาง) ที่ได้รับผลกระทบจาก 3 หน่วยงาณหยุดกรีดยาง โดยทาง กยท.เสนอให้ใช้งบกลาง เนื่อง จากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะ ดูแลรักษาเสถียรภาพราคา ยาง แต่ทางฝ่ายสำนักงานประมาณ เห็นว่า กยท.มีเงินกองทุนพัฒนา ยางพาราอยู่แล้วให้ใช้เงินก่อน นี้ไปก่อน เนื่องจากงบกลางเป็น งบช่วยเหลือประชาชนในกรณี ฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วนยามเกิด ภัยพิบัติ เช่น มีพายุ หรือเกิด แผ่นดินไหว เป็นต้น จึงเห็นว่า ให้ กยท.นำเงินดังกล่าวมาแก้ ปัญหาไปก่อน

สำหรับฐานคิดคำนวณ ปริมาณผลผลิต (สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ต้องจ่ายชดเชย เยียวยาว่า 1.6 หมื่นคน คาดจะใช้งบประมาณ เบื้องต้นกว่า 3,200 ล้านบาท

มาตรการลดพื้นที่กรีดยาง 3 เดือน หน่วยภาครัฐที่มีสวนยางตามมติ ครม.



ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย 226 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยกรีด 10 เดือน ดังนั้นผลผลิตต่อเดือน เฉลี่ยเท่ากับ 22.6 กิโลกรัมต่อไร่ กยท.กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และจัดทำหลักเกณฑ์ในการชดเชย ดังกล่าวนี

“ในวันที่ 17 มกราคมที จะถึงนี้จะมีการประชุมบอร์ดการ ยางฯ ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิม สุข เป็นประธาน ประเด็นสำคัญ ทีจะมีการหารือและต้องจับตา คือ ทีประชุมจะเห็นชอบการใช้ งบจากกองทุนพัฒนา ยางพารา ตามทีสำนักงานประมาณเสนอ หรือไม่ เนื่องจากเป็นเงินจำนวน มาก จะใช้งบจากกองทุนพัฒนา

ยางเพียงอย่างเดียวคงไม่ไหว อาจจะต้องกลับไปหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกครั้ง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวนี้สำเร็จ คือการยกระดับราคา ยางแผ่นรม ด่วนไปทีเป้าหมาย 65 บาทต่อ กิโลกรัม”

แหล่งข่าวกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ การ ชดเชยพนักงานกรีดยาง 3 หน่วยงาณรัฐ กล่าวคือจ่ายไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ คำนวณ รายละ 15,000 บาท (3 เดือน) จ่ายผ่าน 3 หน่วยงาณรัฐ แล้วให้ หน่วยงาณรัฐไปกระจายสู่ผู้รับ จ้างกรีด ยกตัวอย่าง กยท. จ่าย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง3เดือน สำนักงฯ โบนัสใช้เงิน กยท.จ่ายชดเชย3,200ล้าน

วันที่ : พุธ 10 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 3330 หน้า : 8(บน)

พนักงาน แบบ 60:40 ถ้า  
รัฐบาล จ่าย 1,000 บาทต่อ  
ไร่ ใน 1,000 บาทจะต้องแบ่ง  
ให้ กยท. 600 บาท และผู้รับ  
จ้างกรีดยาง 400 บาท เป็นต้น  
ผู้สื่อข่าว “ฐาน  
เศรษฐกิจ” ได้ไปสอบถาม  
หน่วยงานรัฐที่ได้รับผลกระทบ  
ในส่วนของผู้รับจ้างกรีดยาง  
พบว่า พนักงานที่ได้รับ  
ผลกระทบมากที่สุด ได้แก่  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
(อ.อ.ป.) มีเนื้อที่สวนยาง 8.9  
หมื่นไร่ มีผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ  
ผลกระทบ จำนวน 1.5 หมื่น  
คน ส่วนพื้นที่ กยท. มีจำนวน  
กว่า 3 หมื่นไร่ พนักงานรับจ้าง  
กรีดยางกว่า 1,000 คน ส่วน  
กรมวิชาการเกษตร จำนวน  
158 คน (ดูกราฟประกอบ)  
ทำให้ กยท.หรือรัฐ จะต้อง  
จ่ายเงินชดเชยเยียวยาสูงกว่า  
1.6 หมื่นคน งบประมาณเบื้องต้น  
คาดจะใช้ประมาณ 3,200  
ล้านบาท

ขณะที่นายทศพล  
ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่าย  
ช่างเกษตรกรชาวสวนยาง  
และสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด  
ภาคใต้ (ดยป.) กล่าวว่า ไม่  
เห็นด้วยที่ กยท.จะนำเงิน  
กองทุนพัฒนายางพารามาใช้  
เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล  
จะต้องใช้งบกลางเท่านั้น ขอ  
คัดค้าน ไม่ได้ขอจางสวน  
ที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐ แต่เกรง  
ว่า กยท.จะใช้เงินผิดประเภท  
หรือไม่ ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : สัมไทยหีดจับพื้นที่ปลูกทั้งปท.ลดฮวบ สุขุขทัยใจผู้ต้นแปลงใหญ่'สัมสีทอง'ต่อยอด...

วันที่ : พุธ 10 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5009 หน้า : 18(กลาง), 19

# สัมไทยหีดจับพื้นที่ปลูกทั้งปท.ลดฮวบ สุขุขทัยใจผู้ต้นแปลงใหญ่'สัมสีทอง'ต่อยอดท่องเที่ยว

พื้นที่ปลูกสัมลดต่อเนื่อง เกษตรกรผู้ไม่ไหวเหตุต้นทุน-โรคระบาด-ราคาคิ่งปิดฉากสัมบางมดกำแพงเพชร 8 ปี พื้นที่ปลูกลดฮวบ 30,000 ไร่ เหลือ 3,000 ไร่ ขณะที่สัมเขียวหวานจังหวัดเลยเจอปัญหาเดียวกัน หันปลูกเงาะทุเรียน ด้านจังหวัดสุโขทัยยังใจสู้เกษตรกรผนึกแปลงใหญ่ ใจขึ้นราคาสัมคี่ขึ้น เฉลี่ยทุกเบอร์ 15 บาท/กก. จับมือท่องเที่ยวสร้างสกายวอล์กชมสวนสัมเชิงเขา

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุพื้นที่ปลูกสัมทั้งประเทศ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 มีพื้นที่ปลูกลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ 102,726 ไร่, 91,051 ไร่ และ 86,895 ไร่ ตามลำดับ โดยพื้นที่ปลูก 5 อันดับแรกปี 2557 ได้แก่ 1.เชียงใหม่ 27,824 ไร่ 2.สุโขทัย 26,296 ไร่ 3.แพร่ 12,422 ไร่ 4.กำแพงเพชร 4,226 ไร่ และ 5.เชียงราย 3,797 ไร่

**กำแพงเพชรคืนปลูกอ้อยแทนสัม**  
นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกสัมประมาณ 20,000-30,000 ไร่ เนื่องจากในช่วงนั้นมีเกษตรกรรายใหญ่ที่มีทุนมาจาก จ.นนทบุรี สุพรรณบุรี เข้ามาปลูกสัมพันธุ์บางมดในพื้นที่ และได้ผลผลิตดี ราคาผลผลิตค่อนข้างสูง หลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปี เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกสัมพันธุ์จำนวนมาก ทำให้มีผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาสัมต่ำลง ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาโรคแคงเกอร์ (canker) ส่งผลให้เกิดผลร่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต



ขณะที่ต้นทุนการปลูกสัมค่อนข้างสูงหากไม่บำรุง ใส่ปุ๋ย หรือสารเคมี ก็จะไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรส่วนหนึ่งแบกรับต้นทุนไม่ไหว รวมถึงราคาไม่ได้ใจมากนัก เนื่องจากเป็นสัมพันธุ์บางมด ซึ่งราคาตลาดไม่สูง และผู้ทุนจากข้างนอกพื้นที่ไม่ได้ อีกทั้งต้องใช้เวลารปลูกกว่า 3-4 ปี จึงจะให้ผลผลิต โดยผลผลิตจะออกช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งผลผลิตอยู่ที่ 2 ตัน/ไร่ ที่สำคัญการรับซื้อจากหน้าสวนจะขายคละไซซ์ ไม่มีแยกเกรด ทำให้เกษตรกรเลิกปลูกสัมและหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น อ้อย ซึ่งภายในจังหวัดมีโรงงานน้ำตาล 3 แห่ง จึงมีความต้องการอ้อยจำนวนมากและปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอ

โดยปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกสัมเหลือเพียง 3,095 ไร่ ซึ่งจะปลูกใน 8 อำเภอ ได้แก่ อ.คลองขลุง 1,503 ไร่ อ.บึงสามัคคี 825 ไร่ อ.ขามเฒ่า 310 ไร่ อ.ทรายทองวัฒนา

253 ไร่ อ.พรานกระต่าย 150 ไร่ อ.เมืองกำแพงเพชร 30 ไร่ อ.โทรังาม 20 ไร่ และ อ.คลองลาน 4 ไร่ โดยเกษตรกรที่ปลูกหากเป็นคิ่งในพื้นที่จะปลูกประปราย ตลาดหลักยังคงเป็นภายในจังหวัดเท่านั้น สำหรับคิ่งนอกพื้นที่ที่เข้ามาปลูกมีจำนวนไม่มาก แต่ปลูกในปริมาณมาก พื้นที่เยอะ เช่น อ.คลองขลุง บางรายปลูกเป็นร้อยไร่ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ จะเป็นลักษณะของการออเดอร์ไว้แล้ว ส่วนใหญ่จะส่งไปตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทหรือในกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ

"สัมไม่ใช่พืชเศรษฐกิจของกำแพงเพชรแล้ว มีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่ทำแล้วได้ผลดี เนื่องจากมีทุน และมีการติดต่อพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ซึ่งมีจำนวนน้อยรายมาก ขณะที่รายเล็กก็อยู่ไม่ได้ เพราะขณะนี้ราคาหน้าสวนไม่ถึง 30 บาท/กก. ส่วนราคาตลาดประมาณ 35 บาท/กก."



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : สัมไทยหีดจับพื้นที่ปลูกทั้งปท.ลดฮวบ สุขุทัยใจสู่ต้นแปลงใหญ่'สัมสีทอง'ต่อยอด...

วันที่ : พุธ 10 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5009 หน้า : 18(กลาง), 19



ต้นทุนการปลูกสูง และตลาดไม่ชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตพื้นที่ปลูกจะลดลงเรื่อย ๆ และอนาคตก็อาจจะไม่มีสัมกำแพงเพชรแล้ว” นายสถิตย์กล่าว

### สุขุทัยหนุนแปลงใหญ่

นายเนตร สมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกส้มประมาณ 35,000 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลประมาณ 26,000 ไร่ ปลูกมากที่อำเภอศรีสัชชนาลัย เป็นพื้นที่เชิงเขาติดต่อกับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ส่วนมากเป็นสัมพันธุ์สีทองที่มาจากจังหวัดน่าน ขณะที่บางสวนปลูกส้มบางมดแต่น้อย สำหรับสัมส่วนใหญ่ปลูกบนเชิงเขาทำให้มีปัญหาเรื่องระบบน้ำไม่เต็มที่ ผลผลิตมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่เมื่อชาวบ้านไม่เลิกปลูกเราจึงต้องประคอง และส่งเสริมหลัก ๆ 2 เรื่องคือ 1.สนับสนุนเรื่องสัมแปลงใหญ่ ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย รวมแล้ว 800 กว่าไร่ เป็นผืนนำร่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างกลุ่มตั้งเป็นวิสาหกิจ และสหกรณ์ในอนาคต 2.ส่งเสริมคุณภาพ ให้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดภัย โดยการใช้สารเคมีในอัตราและเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีสาร

**สัมเสริมเที่ยว** - สถานการณ์สัมไทยยังทรง ๆ หลายพื้นที่เลิกปลูก แต่จังหวัดสุโขทัยยังคงยึดสู้ ล่าสุดมีการจัดสร้างสกายวอล์กเดินชมสวนส้มเคล้าธรรมชาติ ที่ อ.ศรีสัชชนาลัย ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวอย่างมาก

ตกค้าง ล่าสุดเกษตรกรได้รับ GAP แล้ว 30 ราย เช่น กลุ่มแม่สินพัฒนา ต.แม่สิน อ.ศรีสัชชนาลัย

สำหรับรายที่ได้ GAP ได้นำร่องใช้การท่องเที่ยวเข้ามาเสริม สร้างสกายวอล์กเป็นทางเดินยาวประมาณ 1 กิโลเมตรให้นักท่องเที่ยวเดินชมสวนส้ม พร้อมสัมผัสบรรยากาศของขุนเขา ตรงนี้เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่บรรยากาศดี นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมธรรมชาติแล้ว ยังชมผลสดจากต้น โดยปีที่ผ่านมามีความนิยมนักท่องเที่ยวอย่างมาก ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องคั้น เครื่องพริช เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนอกจากผลสดจากต้น

“สัมสีทอง ตระกูลนี้มีสีผิวสวย ส่วนเรื่องคุณภาพกำลังพัฒนา การตลาดปีนี้ถือว่าดีขึ้นจากที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยทุกขนาดไม่ต่ำกว่า 15 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ในอดีตราคา

ไม่ถึง 10 บาท ส่วนจะส่งเสริมให้ปลูกมากขึ้นหรือไม่ คงไม่สนับสนุนมากกว่านี้ เพราะถ้ามากไปจะเกิดปัญหาเรื่องตลาดตามมาแน่นอน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการทำ MOU ร่วมกับห้างค้าปลีกกับบิ๊กซี โลตัส และท็อปส์ ในการจำหน่ายสัมเบอร์รี่ใหญ่ ขณะที่เบอร์รี่ 2 เบอร์รี่ 3 บริษัทมาลิบริชซื้อไปทำเป็นน้ำส้มศรีสัชชนาลัย”

### เกษตรกรเลยหันปลูกเงาะ-ทุเรียน

ด้านนางเกศนิช ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า พื้นที่ปลูกส้มในจังหวัดเลยน้อยลงเช่นกัน โดยปี 2560 มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน 588 ไร่ แต่เป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวได้เพียง 120 ไร่ เกษตรกร 217 ราย ซึ่งเนื้อที่ลดลงจากปี 2559 และ 2558 ที่มีพื้นที่ 628 และ 735 ไร่ ตามลำดับ โดยเฉลี่ยเกษตรกร 1 ราย มีพื้นที่ปลูกส้มประมาณ 2-3 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องโรคแมลงและมีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะ รวมถึงแม้ราคาจะสูง แต่ก็ยังไม่คุ้มค่า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธ 10 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ฉบับที่ : 5009 หน้า : 18(กลาง), 19

หัวข้อ : สัมไทยหีดจับพื้นที่ปลูกทั้งปท.ลดฮวบ สุโขทัยใจสู้ดันแปลงใหญ่'สัมสีทอง'ต่อยอด...

กับต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรบางรายหันเหไปปลูกเงาะ ทุเรียน กล้วย แก้วมังกร และเสาวรสแทน

ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุุกอำเภอ รวมถึงมีศูนย์เครือข่าย ซึ่งจังหวัดพยายามเข้าไปดูแลในเรื่องการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้เรื่องโรค แมลง ศัตรูพืชที่กำลังระบาด นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้นทุกอำเภอ อำเภอละ 2 กลุ่ม โดยเข้าไปสอนให้เกษตรกรรู้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี อีกทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

ขณะเดียวกัน พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เน้นเกษตรกรอินทรีย์ ปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่หรือโซนนิ่ง รวมถึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้



ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ยาง...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยทราย จำกัด จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายกำพล นุชสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ขอนแก่น และสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้



# กลุ่มเกษตรกรบุกธุรกิจ“แฟรนไชส์”

## ● “สมคิด”เทหมดหน้าตักกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“สมคิด” ดึงงบค้างเก่า 7,000 ล้านบาทเดินหน้าต่อยอดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ หวังเพิ่มแรงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 โครงการ ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ ธ.ก.ส. จัดเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ทำโครงการ 100 แฟรนไชส์สร้างอาชีพช่วยเกษตรกร และผู้รับจ้างทำเกษตร หันมาทำธุรกิจแฟรนไชส์หลังหมดหน้าเพาะปลูก

นายลักษณะ วุฒานานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงฯ ได้ส่งข้อมูลโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมีให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอใช้งบประมาณเดิมที่เหลือจากปี 2560 จาก 2 กระทรวงคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ททท.) จำนวน 7,000 ล้านบาท ที่ส่งคืนสำนักงานประมาณไปแล้วแต่ นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับสำนักงานประมาณเพื่อขอนำงบประมาณดังกล่าวออกมา เนื่องจากต้องการผลักดันเงินส่วนนี้ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก

โดยวงเงินจำนวน 7,000 ล้านบาทนี้จะผลักดันลงสู่ฐานราก ผ่านโครงการ 9101ฯ โดยจะเลือกโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2560 เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะนำเงินส่วนที่จะขออนุมัติใหม่ไปช่วยเสริมในด้านการบริหารจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อกระจายเงินลงไปในพื้นที่ 77 จังหวัด อาทิ การจัดการอบรมการจัดสัมมนาเป็นต้นระยะเวลาดำเนินโครงการเร็วที่สุดจนถึงสิ้นสุดถึงเดือน เม.ย.2561

“ส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ตัดสินใจนำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ มาพิจารณาเนื่องจากเห็นว่ามียุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้จึงอยากนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดโครงการที่มีอยู่ โดยคาดว่าทุกจังหวัดจะต้องมีอย่างน้อย 1 โครงการที่สามารถต่อยอดได้ ส่วนงบประมาณ 7,000 ล้านบาท สำนักงานประมาณจะเป็นผู้พิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ นายสมคิด รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

คาดว่าจะเสร็จสิ้นกลางเดือน ม.ค.2561”

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ที่ประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมาใน 10 ด้าน เพื่อรับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นกรมฯ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 3.9 ล้านคนแยกเป็นเกษตรกร 3.3 ล้านคน และผู้รับจ้างภาคเกษตรอีก 600,000 คน เพื่อให้มีอาชีพเป็นของตนเอง โดยได้จัดทำโครงการ 100 แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อเกษตรกร ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้รับจ้างภาคเกษตร สามารถมาเลือก

แฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเองไปทำเป็นธุรกิจ โดยในส่วนของ ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อ โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งได้เตรียมวงเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ไว้แล้วประมาณ 20,000 ล้านบาท

“ปกติเกษตรกรและผู้รับจ้างภาคเกษตรเมื่อหมดฤดูกาลทำการเกษตร มักจะเดินทางเข้าเมืองใหญ่ เพื่อหารายได้เสริม การจัดทำ

โครงการนี้ขึ้นมา จะเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้รับจ้างภาคเกษตรที่มีรายได้น้อยมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ และยังเป็น การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย”

นางกุลณี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวกรมฯจะคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และมีคุณภาพ แต่จะเป็นแฟรนไชส์ขนาดที่ไม่ใหญ่เป็นธุรกิจง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ทันที เช่นอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น และส่งให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อให้เกษตรกรและผู้รับจ้างภาคเกษตรได้เลือกไปทำธุรกิจ จากนั้นจะเข้าไปช่วยฝึกอบรมความรู้ในการซื้อแฟรนไชส์ เช่นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ การเลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแบบง่าย หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้กิจการอยู่รอด โดยจะดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ

“การทำธุรกิจแฟรนไชส์มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเองมีแฟรนไชส์ซอร์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำกว่าหลายๆธุรกิจ โอกาสที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะประสบความสำเร็จ จึงมีความเป็นไปได้สูงคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้รับจ้างภาคเกษตรประมาณ10,000 ราย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท”.

# ชะแ้วป

หลังปรับ ครม.เปลี่ยน รมว.กระทรวงเกษตร ใหม่และ  
เพิ่มจำนวน รมต.ที่รับผิดชอบเข้าไปอีก 2 รวมเป็น 3 คนนะ  
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบเอกสาร นโยบายต่างๆที่ดำเนินการ  
กันมา

พบว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรที่ตั้งขึ้นตั้งแต่  
ปี 2544 เอาไว้ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศในเรื่องต่างๆนะ

ช่วยจริงๆได้แค่ 735 ราย จากรายที่มีปัญหาทั้งใน  
แง่ของหนี้สิน ที่ดินทำกิน และอื่นๆจำนวนรวมเกือบ  
300,000 ราย ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท

ถามว่า ทำไมช่วยได้แค่นี้เกษตรกรตอบว่าเกณฑ์การ  
ช่วยเหลือที่กำหนดไว้สูงเกินไป ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ก็สูงแล้ว  
ถึงจะต่ำกว่าดอกเบี้ยที่กู้จากเงินนอกระบบก็หะ

เอาน่า...แบงก์พาณิชย์ยังตัดหนี้สูญเป็นแสนล้านบาท  
ได้ ชื้อเรือเหาะ เรือค้ำน้ำ ฟุ้งบิน และอื่นๆได้

ไหนจะตัดหนี้สูญให้เกษตรกรบ้างไม่ได้  
รบกวนรับไปพิจารณาหน่อยเหอะ!!

เอกชนชานรับ  
ยุทธศาสตร์ 'ปศุสัตว์อินทรีย์'  
> 15



# เอกชนชานรับ ยุทธศาสตร์ 'ปศุสัตว์อินทรีย์'

**กรุงเทพธุรกิจ** • ภายหลังจาก  
กรมปศุสัตว์ประกาศแผนส่งเสริมการ  
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
ปี 2560-2564 รับเทรนด์ออร์แกนิกเติบโต  
ต่อเนื่อง **นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์** รองอธิบดี  
กรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยว่า ในปี 2561 กรม  
ปศุสัตว์มีแผนเร่งขยายผลการส่งเสริมการ  
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์อย่างต่อเนื่องตาม  
นโยบายกระทรวงเกษตรฯ พร้อมร่วม  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร  
อินทรีย์แห่งชาติฯ

โดยมุ่งขยายพื้นที่และเพิ่มปริมาณ  
การผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ปีอนตลาด  
พรีเมียม เพื่อรองรับความต้องการของ  
ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพที่มีแนวโน้ม  
เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าผลิตผล  
และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ เพิ่มการ  
ค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ใน  
ประเทศ ตลอดจนมุ่งยกระดับมาตรฐาน  
และการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ  
ไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายใน  
และต่างประเทศ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์  
ได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างความรู้ความ  
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  
แก่เกษตรกรที่มีความพร้อมไปแล้ว  
กว่า 230 ราย และได้สนับสนุนปัจจัยการ  
ผลิตเพื่อพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์  
อินทรีย์ จำนวน 93 ฟาร์ม ตรวจสอบรับรอง



ฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์รวม 144  
ฟาร์ม อาทิ ฟาร์มโคนมและน้ำนมดิบ  
อินทรีย์ ฟาร์มไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ฟาร์ม  
ไก่วงอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ และ  
ฟาร์มไก่เนื้ออินทรีย์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังได้ตรวจรับรองโรงงาน  
ผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์อินทรีย์ 1  
แห่ง โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์  
(ปลาป่น) 2 แห่ง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์  
เนื้อไก่อินทรีย์ 1 แห่ง และรับรองมาตรฐาน  
ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 1 ราย  
ทั้งยังได้ร่วมพัฒนาตลาดสีเขียว จำนวน  
17 แห่ง และสร้างฐานข้อมูลการปศุสัตว์  
อินทรีย์ 9 แห่งด้วย

“จากกระแสการเอาใจใส่ในเรื่อง  
สุขภาพและเทรนด์การบริโภคอาหาร  
อินทรีย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมปศุสัตว์  
ได้มีเป้าหมายขยายพื้นที่ส่งเสริมการผลิต  
ปศุสัตว์อินทรีย์ใน 24 จังหวัด และเพิ่ม  
จำนวนสินค้าเป็น 5 ชนิด เพื่อสร้างความ  
หลากหลายและขยายทางเลือกให้กับ  
ผู้บริโภค ประกอบด้วย โคนม ไก่ไข่ เบ็ด  
ไข่ ไก่วง หมูหลุม และแปรงพืชอาหาร  
สัตว์อินทรีย์ ซึ่งคาดว่าจะมีฟาร์มรายใหม่  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์  
ไม่น้อยกว่า 70 ฟาร์ม และฟาร์มที่ได้รับการ  
รับรองมาตรฐานแล้วสามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า 70%” รองอธิบดี

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/สังคม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 10 มกราคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10705

หน้า: 16(บนขวา), 15

Col.Inch: 96.78

Ad Value: 232,272

PRValue (x3): 696,816

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนชวนรับยุทธศาสตร์ 'ปศุสัตว์อินทรีย์'

## กรมปศุสัตว์ กล่าว

จากนโยบายภาครัฐมาสู่การขนานรับโดยภาคเอกชน คือ บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนิกส์ จำกัด ที่ได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูงให้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และผลิตไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรชาวเขาแล้ว ยังช่วยสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

**นายธนิต ชมชื่น** ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนิกส์ จำกัด ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กล่าวว่าบริษัทเข้ามาส่งเสริมชาวเขาเผ่าอาข่าและเผ่าปกเกอะญอหรือกะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากเดิมคือ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทำไร่เลื่อนลอย เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ตั้งแต่ปี 2556



โดยช่วยเหลือชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการจัดหาปัจจัยการผลิตให้ฟรี ทั้งพันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์อินทรีย์ เช่น ปลาซิวและรำอินทรีย์ ข้าวโพดอินทรีย์ และกากถั่วเหลืองอินทรีย์ เป็นต้น พร้อม



จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มีนักสัตวบาลคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเป็นพี่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับซื้อผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์คืนจากเกษตรกรด้วย สามารถช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวเขาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามหลักเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

โครงการดังกล่าว เริ่มต้นจากการคัดเลือกชาวเขาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่ม จำนวน 4 ฟาร์ม ปัจจุบันมีฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ในเครือข่ายฮิลไทรบ์ บนดอยวาวี 11 กลุ่ม จำนวน 52 ฟาร์ม รวมพื้นที่กว่า 90 ไร่ เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ฟาร์มละ 600-700 ตัว หรือรวมกว่า 31,500 ตัว ที่ถูกเลี้ยงแบบปลอดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะทุกชนิด ทั้งยังให้ปล่อยเลี้ยงแบบอิสระ มีร่มไม้และโรงเรือนให้ไก่หลบแดดฝน จัดทำคอกนอนทำรัง

ให้โดยใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังให้ไก่ได้รับอาหารอินทรีย์และน้ำอย่างเพียงพอ และได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น คู้ยเหยี่ยวอาหาร และคลุกฝุ่น เป็นต้น ทำให้แม่ไก่อารมณ์ดี และได้ผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

ปัจจุบันฮิลไทรบ์มีฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์แล้ว จำนวน 47 ฟาร์ม และกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เพิ่มอีก 5 ฟาร์ม ขณะเดียวกันยังได้รับ

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จาก ม.ก.ท.ด้วย

“ทุกวันเกษตรกรเครือข่ายจะเก็บไข่ไก่อินทรีย์ ได้ผลผลิตรวมวันละประมาณ 15,000-17,000 ฟอง โดยบริษัทจะรับซื้อไข่อินทรีย์เกรดคละ (ยกเว้นไข่แตกและฟองที่เล็กเกินไป) ราคาซื้อฟองละ 0.80 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเครือข่ายสูงถึงเดือนละ 9,000-15,000 บาท โดยแต่ละเดือนสามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ดีกว่าการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ถั่ว

ซิง และพริกทอง ซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ย 1,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น” นายธนิต กล่าว

อย่างไรก็ตามผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่อุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP ทำการคัดเกรด แพ็คแจกกิ่ง และป้อนเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ได้แก่ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, วิลล่ามาร์เก็ต, เทสโก้โลตัส, แม็กซ์เวลู, เดอะมอลล์, ฟู๊ดแลนด์, รานิมบิง, รานฟูจิ และส่งให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการส่งออกไข่ไก่อินทรีย์ไปยังฮ่องกง อีกส่วนหนึ่งแปรรูปเป็นเต้าหู้ไข่อินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายของสินค้า ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยอนาคต มีแผนขยายกำลังการผลิตไข่ไก่อินทรีย์เพิ่มขึ้น เป้าหมายไม่น้อยกว่า 20,000 ฟองต่อวัน พร้อมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคสูงชัน

**ด้าน นางมาบือ แสนโชติอรุณ** ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงวัย 62 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของฮิลไทรบ์ กล่าวว่า เดิมทำอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับทำสวนลิ้นจี่

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/สังคม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 10 มกราคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10705

หน้า: 16(บนขวา), 15

Col.Inch: 96.78

Ad Value: 232,272

PRValue (x3): 696,816

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนชานรับยุทธศาสตร์ 'ปศุสัตว์อินทรีย์'

พออายุมากขึ้นไม่สามารถทำงานหนักได้ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการโดยปรับพื้นที่สวนลีนี่เชื่อมโทรมประมาณ 1.5-2 ไร่ มาทำฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ แบ่งพื้นที่จัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ ภายในมีคอกนอนและรังไข่ พื้นที่ให้น้ำและอาหาร พื้นที่สำหรับปล่อยเลี้ยงอิสระ มีแท่งคักเก็บน้ำไว้ใช้ในฟาร์ม และคอกพักไก่ป่วยแยกต่างหาก

จากการเข้าร่วมโครงการ ฟาร์มไก่ไข่ของนางมาบือ มีผลผลิตวันละ 450-460 ฟอง สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน จึงคิดว่า มาถูกทางแล้วและอยากทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีแรงทำ

# ทุ่ม7พันล.ต่อยอดโครงการ9101

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯ  
ทุ่ม 7,000 ล้าน ต่อยอดโครงการ 9101  
เสนอสำนักงบขอใช้เงินคืนคลังปี 60  
ตั้งเป้าพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สิ้นสุด  
โครงการ เม.ย. นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลโครงการ  
พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ  
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ร้อมพระบารมี  
ให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว โดย  
โครงการนี้จะใช้งบประมาณ ปี 2560  
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ส่งคืนให้กับสำนักงบประมาณจำนวน  
7,000 ล้านบาท ซึ่งนายสมคิด  
จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
ด้านเศรษฐกิจ ได้หารือกับสำนัก  
งบประมาณ เพื่อขออนำงบประมาณ



ลักษณ์ วจนานวัช

ดังกล่าวออกมา ขับเคลื่อนโครงการ  
พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
เป้าหมายให้เงินจำนวนนี้ลงสู่รากหญ้า  
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ  
ของประเทศ

ทั้งนี้การดำเนินการจะเลือก  
โครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2560  
เป็นชุมชนที่มีความพร้อม แข็งแรง  
และมีความยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรฯ  
จะนำเงินส่วนที่จะขออนุมัติใหม่  
ไปช่วยเสริมในด้านการบริหารจัดการ

และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คน  
ในชุมชน เพื่อกระจายเงินลงไป  
ในพื้นที่ 77 จังหวัด เช่น การจัดอบรม  
การจัดสัมมนา เป็นต้น ระยะเวลา  
ดำเนินโครงการเร็วที่สุดจนสิ้นสุด  
ถึงเดือนเม.ย.2561

“ที่ตัดสินใจนำโครงการ 9101  
ตามรอยเท้าพ่อ ได้ร้อมพระบารมี  
มาพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามียหลาย  
โครงการที่ประสบความสำเร็จ  
สามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้  
จึงอยากนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอด  
โครงการที่มีอยู่โดยคาดว่าทุกจังหวัด  
จะต้องมีอย่างน้อย 1 โครงการที่สามารถ  
ต่อยอดได้ ส่วนในเรื่องงบประมาณ  
7,000 ล้านบาท สำนักงบประมาณ  
จะเป็นผู้พิจารณา ก่อนจะนำส่งให้  
นายสมคิดรองนายกรัฐมนตรี พิจารณา  
ต่อไป คาดว่ากลางเดือนม.ค.2561  
น่าจะเสร็จสิ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรฯ กล่าว

# เทือก3.5หมื่นล.เซ็นประชารัฐอุ้มคนจน

ทำเนียบฯ • “ลุงตุ๋ ประชาธิรัฐ” ไปรอยอีก 3.5 หมื่นล้านบาทให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ้างเป็นระยะที่ 2 ต่อยอดเหมือนที่จีนทำ ใช้เงินล่อใจเข้าโครงการพัฒนาตนเองได้เพิ่มเติมละ 100-200 บาทเพื่อจับจ่ายฟุ้งเฟ้อแรกทำให้ชาวบ้านพ้นความยากจนกว่าล้านคน “อดุลย์” เผยแนวโน้มบวกขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การ.ทพ. แต่ควรเป็นรายจังหวัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์ว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในระบอบที่ 2 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการซื้อสินค้า

“แม้มีเสียงวิจารณ์ว่าให้เป็นเงินสดจะดีกว่า แต่ถามว่าถ้าให้เงินสดจะซื้อของที่เป็นประโยชน์หรือไม่ จะเป็นปัญหาอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่มาตรการนี้เป็นการบรรเทาเยียวยาค่าใช้จ่ายในครอบครัว ใครจะซื้อข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง

อ่านต่อหน้า 10

## เทือก

ก็ต้องซื้อตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งวันหน้าจะขยายออกไปอีก ทั้งนี้ อนาคตเรากำลังเข้าสู่สังคมไม่ใช้เงินสด จึงต้องใช้บัตร หากร้านค้าไม่เข้าสู่ระบบเพราะกลัวเสียภาษี เวลารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นร้านค้าจึงควรขึ้นทะเบียน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 นี้ จะเน้นการฝึกอบรมให้ประชาชนเข้าถึงกองทุน โดยประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่น และ 1 แสนบาทต่อปีจะได้ประโยชน์เป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรการลดความยากจนที่ช่วยเหลือทุกจังหวัด

เหมือนที่รัฐบาลจีนได้ลงไปพบปะทุกครอบครัว ดูว่าประชาชนมีความต้องการอย่างไร และอะไรที่ภาครัฐรวมถึงเอกชนจะสามารถเสริมได้ ซึ่งเหล่านี้คือโครงการประชารัฐ

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 35,679 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 18,807 ล้านบาท และงบประมาณค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์เกษตรกรรมจากร้านธงฟ้า และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 13,872 ล้านบาท

ทั้งนี้ มาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสาระสำคัญคือ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) โดยมีนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ โดยจะมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน ตั้งแต่การเช็คข้อมูลจนถึงการอบรมและพัฒนา และสุดท้ายการประเมินผล

### เข้าโครงการได้เงินเพิ่ม

“โครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร เป็นการบูรณาการโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการอย่างมีเอกภาพครบถ้วน โดยสร้างโอกาสการพัฒนา 4 มิติ ได้แก่ 1.การมีงานทำ 5 โครงการ 2.การฝึกอบรมและการศึกษา 10 โครงการ 3.การเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนในระบบ 11 โครงการ และ 4.การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน 8 โครงการ รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ

โดย 6 โครงการใช้งบ 18,807 ล้านบาท” นายณัฐพรกล่าว

นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ยังมีโครงการของธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.ที่เป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ รวม 6 มาตรการ 18 โครงการ อาทิ โครงการสินเชื่อ โครงการเงินฝาก และโครงการลดภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งผู้มีบัตรฯ ที่ประสงค์จะพัฒนาตัวเองในแบบประเมินแผนการพัฒนาบุคคล จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์เกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดเพิ่มเติม

“ผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยเกิน 30,000 บาทในปี 2559 จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 200 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมได้รับอยู่ 300 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2559 จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 100 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยส่วนนี้จะใช้งบ 13,872 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ มี.ค.นี้ โดยจะติดตามว่าผู้มีบัตรฯ ที่แจ้งความประสงค์จะพัฒนาตัวเองได้ดำเนินการจริงหรือไม่ หากไม่ได้พัฒนาตัวเองจริงตามที่แจ้ง จะยึดเงินคืน” นายณัฐพรกล่าว

ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า ยังมีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรฯ เพื่อจูงใจให้นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจัดการฝึกทักษะฝีมือให้แก่ผู้มีบัตรฯ หรือพิจารณาจ้างผู้มีบัตรฯ เป็นกรณีพิเศษ โดยให้หักรายจ่ายเป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่าย สำหรับรอบเวลาบัญชี 1 ม.ค.2561-31 ธ.ค.2562

“เบื้องต้นคาดว่ามาตรการทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ จะรองรับผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจน (30,000 บาทต่อปี) ได้ทั้งสิ้น 4.7 ล้านคน จากตัวเลขผู้มาลงทะเบียนที่มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจน และมีอายุ



ต่ำกว่า 60 ปี ทั้งสิ้น 5.3 ล้านคน และจะ  
ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้  
0.06%” นายณัฐพรระบุ

ด้านนายพรชัย จีระเวช ที่  
ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงาน  
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ใน  
ปีแรกตั้งเป้าหมายช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย  
พ้นเส้นความยากจน 1.06 ล้านคน โดย  
ผู้เข้าโครงการต้องเซ็นยินยอมเปิดเผย  
บัญชีเงินฝากทุกสถาบันการเงินเป็นราย  
เดือนของปี 2560 และ 2561 หากไม่  
ยินยอมก็ไม่สามารถเข้าโครงการได้

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ยังให้  
สัมภาษณ์ถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ว่าขึ้น  
อยู่กับทหารหรือของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย  
ที่จะพิจารณา โดยไม่สามารถก้าวล่วงได้  
ซึ่งการขึ้นค่าแรงต้องไม่สร้างผลกระทบ  
ต่อภาคธุรกิจทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ส่วนจะมี  
มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือหรือ  
ไม่ กระทรวงการคลังได้รับไปพิจารณา  
แล้ว และรัฐบาลก็ต้องแก้ไข้ปัญหาให้เกิด  
ความเป็นธรรมทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ  
 คาดว่าเร็วๆ นี้จะมีความคืบหน้ามาก  
ยิ่งขึ้นจนอนุมัติในที่สุด

“อยากขอความร่วมมือกับภาค  
เอกชนให้เข้าใจ หากพบว่ามีเคสเดือด  
ร้อนจากมาตรการต่างๆ รัฐบาลพร้อม  
ให้ความช่วยเหลือ เข้าใจดีว่าภาคธุรกิจ  
ต้องการผลกำไรที่มากขึ้น พร้อมกับลด

ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน แต่ภาคธุรกิจต้องไม่  
ลืมนคนจน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานจะได้  
ประโยชน์อย่างไร ทั้งรัฐและภาคเอกชน  
จะต้องร่วมมือกัน แต่ถ้าทุกคนเรียกร้อง  
ทั้งหมด รัฐบาลคงไม่สามารถสั่งใครได้”  
พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### กกร.หนุนขึ้นค่าจ้างราย จว.

ส่วน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
รมว.แรงงาน กล่าวว่า ได้รายงานใน  
ที่ประชุม ครม.รับทราบ ว่าจะมีการ  
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
3 สถาบัน (กกร.) ที่จะประชุมร่วมกับ  
คณะกรรมการค่าจ้างในวันที่ 10 ม.ค.นี้  
ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาเรื่อง  
ดังกล่าวเพื่อให้มีข้อสรุปออกมา ซึ่ง  
พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้ดูแลแรงงาน  
ให้ดี ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้อง  
อยู่ได้ด้วย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้  
รอบด้าน และจะมีความชัดเจนหลังการ  
ประชุม แต่ยืนยันว่ามีแนวโน้มที่ดี

นายกลินท์ สารสิน ประธาน  
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ในฐานะประธาน กกร. กล่าวว่า  
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. กกร.ได้ยื่นหนังสือแสดง  
จุดยืนต่อการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน  
ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ โดย กกร.เห็นด้วย  
กับการปรับเพิ่มค่าแรงงาน แต่ไม่ควร  
กำหนดเท่ากันทั่วประเทศ เนื่องจาก  
สภาพเศรษฐกิจและความจำเป็นแต่ละ

จังหวัดแตกต่างกัน โดยควรมอบอำนาจ  
ให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา  
ตามสภาพข้อเท็จจริงและความจำเป็น  
แต่ละจังหวัด

“การปรับค่าแรงประจำปีควร  
คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน โดยเฉพาะ  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และภาคเกษตร  
เพราะหากปรับเพิ่มค่าแรงอาจทำให้เอส  
เอ็มอีได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น  
และหากปรับขึ้นสูงเกินไปอาจกระทบ  
ภาวะเศรษฐกิจและความน่าสนใจเข้ามา  
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยภาครัฐ  
ควรผลักดันให้แรงงานไทยมีทักษะฝีมือ  
สูงขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า” นาย  
กลินท์กล่าว

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภา  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  
กล่าวว่า กกร.ไม่ขอระบุตัวเลขการขึ้น  
ค่าแรงที่เหมาะสม และไม่ยากเข้าไป  
แทรกแซง โดยเคารพการตัดสินใจ แต่  
กกร.จะติดตามผลการประชุมของคณะ  
กรรมการพิจารณาค่าจ้างในวันที่ 10  
ม.ค.จะเป็นอย่างไร โดยควรปรับขึ้นตาม  
พื้นที่เช่นเดียวกับปี 2560 ที่ปรับขึ้น  
อัตรา 5 บาทต่อวันใน 49 จังหวัด ขึ้น  
อัตรา 8 บาทต่อวันใน 13 จังหวัด ขึ้น  
10 บาทต่อวันใน 7 จังหวัด และไม่ขึ้น  
ค่าจ้างใน 8 จังหวัด.

## พต. ชานรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตามกลไกของตลาดอย่างยั่งยืน

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายให้กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิดตาม นโยบายของรัฐบาล "พอเพียง นวัตกรรม เศรษฐกิจ" จันทโรชา ในด้านการขับเคลื่อน การบริหารจัดการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันสินค้าเกษตรที่เป็นไปตามกลไกของตลาด

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิด การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือว่า จากกรอบแนวความคิดการพัฒนาการ เกษตรของประเทศไทยตามนโยบาย "พอเพียง นวัตกรรม เศรษฐกิจ" จันทโรชา ที่ต้องการ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนภายใต้ กรอบการดำเนินงาน คือ 1.ราคาสินค้าเกษตร จะต้องเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยรัฐบาลไม่ ต้องการใช้งบประมาณเข้าไปแทรกแซงและบิดเบือน กลไกของราคาจนทำให้เกิดความเสียหาย 2.พัฒนา



ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรใหม่ โดยร่วมมือและผนึกกำลังระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เกษตรกร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มเครือข่าย โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ต่อไร่ คำนึงถึงความต้องการของตลาด และพัฒนา คุณภาพการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ สินค้าเกษตรใหม่ ใช้แนวทางการใช้องค์ความรู้ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงเน้นการพัฒนาด้ว นวัตกรรม 4.สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างพลังและมีอำนาจในการต่อรอง และ 5.สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด และจัดระบบตลาดให้ เป็นตลาดกลาง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน สร้างโอกาสพบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ เกษตรกรโดยภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดปัจจัยพื้นฐานที่จะเอื้ออำนวยต่อการผลิต ของเกษตรกร เช่น ระบบชลประทาน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง โดยจัดทำระบบประกันภัยพืชผล จากนั้นให้ภาคเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน

ทั้งนี้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดเป็น นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 แล้ว ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงอย่างกรมพัฒนาที่ดินจะต้องร่วมมือกัน ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องเน้นการ ขับเคลื่อนให้เกิด "การทำเกษตรอินทรีย์ถือเป็นวิถี การเกษตรไทย" ให้ได้ รวมทั้งจะต้องสามารถสร้าง การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบที่มี ความสะดวกต่อเกษตรกร อีกทั้งการจัดทำกรรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ควรวางการตกลง ร่วมมือ เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งในส่วนของนโยบายรัฐบาล ได้มีนโยบาย "ตลาด ประชากรรัฐ" ซึ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ และ เกิดการเชื่อมโยงระบบตลาด หากนำสินค้าเกษตร อินทรีย์เข้าสู่ระบบ และพัฒนาเข้าสู่ตลาดระดับสูง การผลิตสินค้าอินทรีย์มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การเกษตรประเทศไทยก็ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม พัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งภาพรวมภาคเกษตรของภาคเหนือ ที่ผ่านมามีการขยายตัวของการผลิตเกษตรอินทรีย์ มากขึ้น โดยพื้นที่ภาคเหนือที่มีการผลิตสินค้าอินทรีย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พิจิตร อุทัยธานี และ เพชรบูรณ์ โดยมีพืชอินทรีย์สำคัญได้แก่ ชาอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ และภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 และการขับเคลื่อนภายใต้แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตร อินทรีย์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับ



ภาค จำนวน 6 ภาค และคณะทำงานพัฒนาเกษตร อินทรีย์ของจังหวัด

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตาม นโยบายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือในปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภาคเหนือ ได้ดำเนินการในด้านการสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ดำเนินมาตรการตรวจ รับรองมาตรฐาน การจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS การพัฒนาเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ PGS การจัดทำฐานข้อมูลเกษตร อินทรีย์ และโครงการข้าวอินทรีย์ การดำเนินงาน โดยใช้การตลาดนำการผลิต มีความก้าวหน้าอย่าง เห็นได้ชัด อาทิ สามารถดำเนินการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร อินทรีย์ภาคเหนือจำนวน 2 ครั้ง และจากการเดินทาง มาตรวจเยี่ยมและติดตามงานของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มีความก้าวหน้าเป็นที่ น่าพอใจ อีกทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตร อินทรีย์ของจังหวัด ก็ได้มีการประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่อย่าง

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 10 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14549

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 57.47

Ad Value: 63,217

PRValue (x3): 189,651

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พต. ชานรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ...

เข้มแข็ง โดยคณะทำงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ  
จังหวัดมีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

“หนึ่งในตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ  
ได้แก่ นางผ่องพรรณ สะหลี เกษตรกรหมู่ 1 ตำบล  
ป่าไผ่ อำเภอลี้ นทวาย จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร  
ได้ดำเนินการปลูกเกษตรผสมผสาน และแปลง  
สมุนไพรในพื้นที่ 2 ไร่ ดำเนินการด้วยตนเอง โดย  
มีกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
ต่างๆ สามารถเก็บผลผลิตพืชผักอินทรีย์ขายในตลาด  
ช่วงอินทรีย์ และตลาดเจเจมาร์เกต จำนวน 2 วัน  
ต่อสัปดาห์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 - 30,000  
บาท พืชผักในแปลงได้รับการรับรองในระบบ PGS  
และแปลงเกษตรยังใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตร  
อินทรีย์ในระบบ PGS ในเวลาต่อมา ทั้งนี้เพื่อ  
เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่าย  
เกษตรอินทรีย์ต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 10 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14549

หน้า: 7(ล่างขวา)

Col.Inch: 20.96

Ad Value: 23,056

PRValue (x3): 69,168

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล...

## รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียนที่มีทุนดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ร่วมกับผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ... เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมากำกับ

ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ภายใต้ชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวสาระสำคัญคือ การกำหนดขอบเขตการบังคับใช้ซึ่งในเบื้องต้นจะกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันมีจำนวน 134 แห่ง ส่วนโครงสร้างการกำกับดูแล จะมีคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับ การส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ และกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์

ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์และระบบการเงินของประเทศให้มั่นคงมากขึ้น นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ฯ ก่อนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน จากนั้นจะนำร่าง พ.ร.บ. ที่ปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากขบวนการสหกรณ์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และในช่วงต้นเดือนมีนาคมจะตรวจแก้ร่างให้สมบูรณ์ เพื่อจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอน และจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ต่อไป"

# 'ออร์แกนิก'พัฒนาการเกษตร

กระแสดความห่วงใยและใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และเทรนด์การบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูงชัน ส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ "ออร์แกนิก" เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้มีแผนเร่งขยายผลการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากษัตริย์แห่งชาติ โดยมุ่งขยายพื้นที่และเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ป้อนตลาดพรีเมียม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ในประเทศ ตลอดจนจูงยกระดับมาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ

นายธนิศ ชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อีล ไทโรบ์ ออร์แกนิกส์ จำกัด ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บอกว่า ผู้บริหารบริษัท อีล ไทโรบ์ ได้มีนโยบายและเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เข้ามาส่งเสริมชาวเขาเผ่าอาข่าและเผ่าปกากะญอหรือกะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลลาวาวี อำเภอมแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากเดิม คือ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทำไร่เลื่อนลอย เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่อินทรีย์ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดหาปัจจัยการผลิตให้ฟรี ทั้งพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร



สัตว์อินทรีย์ พร้อมจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มีนักสัตวบาลคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับซื้อผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์คืนจากเกษตรกรด้วย สามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวเขาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามหลักเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

ด้าน ป้ามาบ้อ แสนโชติอรุณ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงวัย 62 ปี กล่าวว่า เดิมทำอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับทำสวนลิ้นจี่พออายุมากขึ้นไม่สามารถทำงานหนักได้ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่อินทรีย์กับบริษัทอีล ไทโรบ์ โดยบริษัทฯ ช่วยเหลือทั้งหมดทั้งพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 700 ตัว และอาหารอินทรีย์ ปาลงเพียงแรงในการเลี้ยงและดูแลไก่อินทรีย์ภายในฟาร์ม ทุกวันป้าจะไปเก็บอาหารอินทรีย์นำมาเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมให้น้ำทำความสะอาดบริเวณเล้าและฟาร์ม และเก็บไข่ไก่อินทรีย์นำไปขายคืนให้กับบริษัท ฟองละ 0.80 บาท ได้ผลผลิตวันละ 450-460 ฟอง มีรายได้รวมไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน